



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ลุ้นเอลนีโญอ่อนกำลัง... รัฐห้ามประมาทตั้งการ์ดสกัดวิกฤตข้าซาก	มติชน (กรอบบ่าย)
2. คอลัมน์: หุ่นเด่น: 'ค่าใช้จ่ายเปิดร้านใหม่เพิ่ม'	แนวหน้า
3. กระทรวงเกษตรฯ Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศ ...	มติชน
4. คิกออฟ2.5หมื่นฉบับ โฉนดเพื่อการเกษตร หวังปชช.ถึงแหล่งทุน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
5. คิกออฟ-แจกโฉนดสปก.	ไทยรัฐ
6. รบ.ลุยแจกโฉนดสปก.	แนวหน้า
7. 'อนุชา'ดันต้นแบบAgri-Mapที่สุโขทัย	แนวหน้า
8. 'ไชยา'รุดตรวจงานสหกรณ์การเกษตรชะลอกการขายข้าวชูปศุสัตว์ปลอดโรค	แนวหน้า
9. เกษตรกรเฮสิ้นสปก.เป็นโฉนดเข้าถึงแหล่งทุน	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. รองปลัดฯถกอนุกรรมการฯ ยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดินเขตปฏิรูป	แนวหน้า
12. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน: หลักสูตร...พีชสู้แล้งเงินล้าน	ไทยรัฐ

สุนเอนนีเญออ่อนกำลัง...
รัฐห้ามประมาท
ตั้งการ์ดสกัดวิกฤตซ้ำซาก
u.4

สุนเอนนีเญออ่อนกำลัง...

รัฐห้ามประมาท

ตั้งการ์ดสกัดวิกฤตซ้ำซาก



กลางปี 2566 ที่ผ่านมา หลายสำนักพยากรณ์สภาพอากาศ กังวลว่าในปี 2567 ไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ “ซูเปอร์ เอลนีโญ” ที่มีความรุนแรงกว่าเอลนีโญปกติหลายเท่า แต่ปัจจุบัน คาดการณ์ว่าเอลนีโญจะค่อยๆ อ่อนกำลังลง และกลับเข้าสู่ฤดูกลาง ปกติในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 แต่กว่าจะไปถึงช่วงดังกล่าว หลายพื้นที่ยังต้องเผชิญกับภัยแล้งที่มีโอกาสลากยาวไปถึงเดือน พฤษภาคม 2567

● สททช. คาดเอลนีโญเริ่มอ่อนกำลัง

จากการคาดการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกร รวมถึงประชาชน กังวลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ระหว่างเพาะปลูก พืชผลต่างๆ เรื่องนี้ **สุรสิทธิ์ กิตติมณฑล** เลขาธิการสำนักงานทรัพยากร น้ำแห่งชาติ (สททช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการ น้ำแห่งชาติ (กอนช.) ให้ข้อมูลว่า ในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้

ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จะส่งผลให้พื้นที่บางส่วน ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มปริมาณฝน เพิ่มขึ้น โดยอิทธิพลของสถานการณ์เอลนีโญทำให้ประเทศไทยมี ภาวะรวมปริมาณฝนทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติอยู่มาก และคาดการณ์ ในครั้งแรกของปี 2567 จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมาก อีกทั้งสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏการณ์เอนโซ (เอลนีโญ- ลานีญา) ยังอยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังแรง คาดว่า ปรากฏการณ์ เอนโซที่อยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังแรงนี้จะอ่อนลงเป็นเอลนีโญ กำลังปานกลาง และต่อเนื่องถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2567 จากนั้นจะอยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนไปจนถึงช่วงเดือน มีนาคมถึงพฤษภาคม 2567 หลังจากนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนกลับ เข้าสู่สภาวะเป็นกลางในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 ด้วย ความน่าจะเป็น 60%

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกจะมี

ปริมาณน้อยกว่าค่าปกติ จากนั้นในครึ่งปีหลังประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณฝนภาพรวมยังต่ำกว่าค่าปกติ 5-10% คาดว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2567

ขณะที่สถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 60,457 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 73% ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การ 36,246 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีก่อน 4,008 ล้าน ลบ.ม. ส่วนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67 ทั้งประเทศมีปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 40,387 ล้าน ลบ.ม. กำหนดแผนการจัดสรรน้ำ 21,810 ล้าน ลบ.ม. สำรองน้ำต้นฤดูฝน 18,577 ล้าน ลบ.ม.

รวมทั้งคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ณ ต้นฤดูฝน ปี 2567 หรือวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีปริมาณน้ำ 21,455 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 45% ของความจุอ่างฯ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีปริมาณน้ำใช้การ 17,787 ล้าน ลบ.ม. มากกว่า 3,668 ล้าน ลบ.ม. ณ ต้นฤดูแล้ง ปี 2567/68 หรือในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 มีปริมาณน้ำ 31,691 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 67% ของความจุอ่างฯ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีปริมาณน้ำใช้การ 32,849 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่า 1,158 ล้าน ลบ.ม.

● เฝ้าระวังน้ำน้อย 98 แห่ง

ส่วนแผนและผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี 2566/67 แบ่งเป็น แผนปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศ 5.80 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 6.73 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 116% ของแผนฯ แผนการเพาะปลูกพืชไร่ พืชผักทั่วประเทศ 0.57 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 0.41 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 72% ของแผนฯ และแผนการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง 6.37 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 7.14 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 112% ของแผนฯ

ขณะเดียวกัน แม้อุณหภูมิมีทำให้อ่อนกำลังลง แต่ยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ต้องเฝ้าระวังน้ำน้อยปัจจุบันมีอยู่ 98 แห่ง โดยในจำนวนน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 40 แห่ง ภาคเหนือ 25 แห่ง ภาคตะวันออก 13 แห่ง ภาคตะวันตก 9 แห่ง ภาคกลาง 7 แห่ง รวมถึงภาคใต้ที่แม้ในภาพรวมจะมีปริมาณฝนค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากภาคใต้ตอนบนและตอนกลางยังคงมีฝนตกน้อย ทำให้มีแหล่งน้ำเฝ้าระวังน้ำน้อย 4 แห่ง โดยขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2566/67 ทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้มีการรักษาปริมาณน้ำต้นทุนไว้ให้มากที่สุดโดยไม่ประมาท รวมทั้งให้มีการติดตามคาดการณ์ปริมาณฝนแบบรายเดือนเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด

ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด้านอุปโภคบริโภค แบ่งเป็น ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จำนวน 17 สาขา 13 จังหวัด นอกเขต กปภ. จำนวน 31 จังหวัด 150 อำเภอ 375 ตำบล ด้านการเกษตร (อยู่ในพื้นที่นอกเขต

ชลประทาน) ได้แก่ นาปรัง จำนวน 13 จังหวัด 33 อำเภอ 64 ตำบล พืชต่อเนื่อง (ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ) จำนวน 22 จังหวัด 68 อำเภอ 168 ตำบล ด้านคุณภาพน้ำ มีพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แบ่งเป็น เขต กปภ. จำนวน 8 สาขา 7 จังหวัด และเขตการประปานครหลวง (กปน.) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก นนทบุรี และสมุทรปราการ

● เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง

ทั้งนี้ สททช. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงหน่วยงานของจังหวัด ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ตามแนวทางของรองนายกรัฐมนตรี โดยการลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยเฉพาะปัญหาเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาหน้าบาดาลและน้ำผิวดิน ทั้งแบบเฉพาะหน้าและระยะยาว อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการนำน้ำบาดาลมาใช้ วางแผนขุดเจาะบ่อนบาดาลเพิ่มเติม ขยายกำลังการผลิตน้ำประปาเข้าไปในพื้นที่ สูบน้ำปริมาณน้ำเพิ่มเติมไปยังแหล่งน้ำที่มีน้ำน้อย สำรวจเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและระบบกระจายน้ำเพิ่มเติม สร้างฝาย หรือประตูน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้ประสานไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเพื่อกักเก็บภาพในการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน อีกทั้งยังได้ประสานการประสานความร่วมมือภาคในการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมในการบริหารจัดการประปาชุมชนด้วย พร้อมกันนี้ จะมีการพิจารณาตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพิ่มเติมจากแผนที่วางไว้ โดยประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาสามารถแจ้งเข้ามายัง สททช. หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน National Thai Water

อีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูแล้ง คือ เรื่องคุณภาพน้ำจากลุ่มความเค็มที่รุกตัวเข้ามาสู่ลำน้ำ ซึ่งในระยะนี้ น้ำในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำบางปะกง มีแนวโน้มค่าความเค็มค่อนข้างสูงขึ้น แต่ยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยกรมชลประทานได้มีการเตรียมพร้อมการระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาแล้ว

● เฝ้าระวังน้ำท่วมต่อเนื่อง

นอกจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากด้วย เนื่องจากในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2567 หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรง โดยสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ในปัจจุบัน ระดับน้ำได้กลับเข้าสู่ระดับต่ำกว่าตลิ่งและสถานการณ์ได้คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่าง

เต็มที่ ตามข้อห้วงใยของ **นายเศรษฐา ทวีสิน** นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ **นายสมศักดิ์ เทพสุทิน** รองนายกรัฐมนตรี

ในระยะนี้ภาคใต้จะยังคงมีปริมาณฝนตกเล็กน้อย โดยเป็นฝนในลักษณะกระจายตัว ก่อนที่ปริมาณฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือนนี้ ซึ่ง กอนช. จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ภาคใต้ที่มีปริมาณน้ำมาก 80-100% ของความจุ ทั้ง 20 แห่ง อย่างใกล้ชิดต่อไป

● สตก. ห่วงเกษตร32จ. เสี่ยงน้ำน้อย

ด้าน **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ได้วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ว่า มีพื้นที่ทำการเกษตรที่เสี่ยงน้ำน้อย และมีโอกาสเกิดภัยแล้งในปี 2567 โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความดันในชั้นบรรยากาศ ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ ในปี 2566 ข้อมูลสถิติการผลิตพืชที่สำคัญรายจังหวัด ข้อมูลปฏิบัติการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน ปี 2566/67 รวมไปถึงข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งพื้นที่ทำการเกษตรที่เสี่ยงน้ำน้อย อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร ทำให้ผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับลดลงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมทั้งสิ้น 32 จังหวัด ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พื้นที่ทำการเกษตรที่เสี่ยงน้ำน้อย

จังหวัดที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งประกอบด้วยภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ ตาก น่าน กำแพงเพชร นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลกแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ยโสธรร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู และภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว และสุพรรณบุรี เมื่อนำข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำของภาคส่วนต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ คาดการณ์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2566-67 พบว่า พื้นที่นอกเขตชลประทานมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำสูง รวมทั้งอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมในปี 2567

สำหรับพืชที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ คือ ข้าว พืชไร่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และพืชสวน จะเป็นประเภทลำไย กาแฟ ทูเรียน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โดยข้าวที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ข้าวทั้งนาปีและนาปรัง เพราะอยู่ในระยะขั้น ผลกระทบต่อการปลูกข้าวนาปีที่อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติซึ่งมีไม่พอผลผลิตต่อไร่ลดลง และสภาพอากาศที่ร้อนทำให้เกิดปัญหาโรคพืชโรคแมลง มากขึ้นส่งผลผลิตข้าวในปี 2567 ลดลงด้วย

● อุตสาหกรรมเกษตรกระทบรอบด้าน

ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญมากที่สุด

คือ อุตสาหกรรมปลาป่นเพื่อทำอาหารสัตว์เพราะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากปลาป่นมีองค์ประกอบที่สำคัญของอาหารสัตว์ โดยปลาป่นมักจะผลิตมาจากปลาทะเลที่มีขนาดเล็กในธรรมชาติ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากโลกร้อนเช่นเดียวกัน จึงทำให้มีปริมาณลดลงและขาดแคลน ราคาของอาหารปลาจะสูงขึ้น เป็นผลให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสูงขึ้นด้วย ส่วนผลกระทบด้านปศุสัตว์ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยมีอากาศที่ร้อนขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ อาทิ สัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มเปิด หากเกิดสภาพอากาศที่ร้อนจะส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียดจากความร้อน ความต้องการอาหารของสัตว์ลดลง และทำให้สัตว์เจริญเติบโตลดลง

อีกทั้ง ยังกระทบต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์ให้ลดลงด้วย และหากอากาศร้อนต่อเนื่องหลายวัน แม้อุณหภูมิสูงแต่อาจเกิดการแห้งได้ ทำให้ปริมาณผลผลิตในภาพรวมลดลง สำหรับโรคที่มักเกิดในช่วงที่มีอากาศร้อน ได้แก่ โรคฮีตสโตรก หรือโรคลมแดด โรคมืด และโรคท้องเสีย หากสัตว์ยังปรับตัวไม่ทันต่อสภาพอากาศ สัตว์จะอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดลง และเป็นโรคอื่นๆ ได้ง่ายขึ้นตามมา

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อในเรื่องของต้นทุนการผลิตด้านพลังงานที่สูงขึ้น เกษตรกรต้องบริหารจัดการภายในฟาร์มมากขึ้น โดยการทำให้อากาศหมุนเวียน ถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดอุณหภูมิลงด้วยการใช้ระบบทำความเย็น มีการติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศเพิ่มขึ้น มีสปาร์กน้ำในโรงเรือนเพื่อลดอุณหภูมิลง ทำให้ภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งต้นทุนค่าอาหารสัตว์สูงขึ้น ช่วงฤดูร้อนอาหารสัตว์ขาดแคลนและมีราคาสูง ซึ่งอากาศที่ร้อนจัดทำให้เกิดการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์มีคุณภาพต่ำ

● ชี้ประกันภัยเกษตรช่วยแก้วิกฤต

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในเบื้องต้นทาง สศก. มองว่าการมีประกันภัยพืชผลแบบสมัครใจ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร และลดการที่ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา แต่อาจจะต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เกษตรกรได้เลือกใช้ ซึ่งในเรื่องนี้ได้หารือกรมการประกันภัย เพื่อดำเนินการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากถ้ารัฐบาลจ่ายช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไขจะเกิดผลกระทบในระยะยาวได้ สศก. จึงได้มีการถอดบทเรียนจากประเทศอื่นๆ และทำให้เห็นว่าแม้จะเป็นประเทศขนาดใหญ่ก็ต้องปรับตัวในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

ทั้งหมดนี้แม้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมแผนรับมือป้องกันไว้ในเมืองต้นแล้ว แต่ขึ้นชื่อว่า "วิกฤตภัยแล้ง" ก็ยากจะคาดเดาผลอยู่ดี

สุดท้ายแล้วเอลนีโญจะสิ้นสุดปีนี้ หรือจะแผ่ฤทธิ์ขยายวงอีกหลายปี ต้องติดตามกันต่อไป!!

ทีมข่าวเศรษฐกิจ



'ค่าใช้จ่ายเปิดร้านใหม่เพิ่ม'

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) วิเคราะห์หุ้นบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ GLOBAL เรคาดว่ากำไรสุทธิ 4Q66F จะอยู่ที่ 477 ล้านบาท (-10% YoY, -9% QoQ) เพราะ same store sales ลดลง, อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากการจัดโปรโมชั่น, และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปิดร้านใหม่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ 2.6 พันล้านบาท (-26% YoY) ต่ำกว่าประมาณการกำไรเต็มปีของเรา 6% ทั้งนี้ เรคาดว่ายอดขายใน 4Q66F จะอยู่ที่ 7.7 พันล้านบาท (-6% YoY, +5% QoQ) เนื่องจาก same-store-sales -13% YoY ใน 4Q66F (จาก -2% ใน 4Q65 และ -12.3% ใน 3Q66) จะทำให้ยอดขายในปี 2566F อยู่ที่ 3.3 หมื่นล้านบาท (-8% YoY) เรคาดว่าบริษัทจะเปิดสาขาใหม่สองร้านในไตรมาสนี้ ทำให้จำนวนสาขาทั้งหมดเพิ่มเป็น 83 ร้าน ณ สิ้นปี 2566 (จาก 77 ร้าน เมื่อสิ้นงวด 4Q65 และ 81 ร้าน เมื่อสิ้นงวด 3Q66) เรคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นใน 4Q66 จะอยู่ที่ 25.3% (+50bps YoY, -60bps QoQ) เพราะมีการจัดโปรโมชั่นจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ 25.4% (-40bps YoY) แต่ยังคงสูงกว่าสมมุติฐานเต็มปีของเราที่ 25.2%

จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายได้ภาคเกษตรในประเทศไทยลดลง 4% YoY ในเดือนพฤศจิกายน จากทั้งด้านของราคา (-1% YoY) และผลผลิต (-3% YoY) ส่งผลให้รายได้ภาคเกษตรในงวด 11M66 ลดลง 4% YoY รายได้ภาคเกษตรที่ลดลงช่วงปลายปีอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้สอยในช่วง 1Q67 (อาจจะเป็นช่วง peak ตามฤดูกาล) อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับภาวะภัยแล้งน่าจะช่วยหนุนกำลังซื้อในการเพาะปลูกรอบหน้า (น่าจะทำให้กำลังซื้อดีขึ้นในช่วงปลายปี 2567 และต้นปี 2568) ตามพยากรณ์ของ ENSO จาก Columbia Climate School International Research Institute for Climate and Society มีความน่าจะเป็น 80-100% ที่จะอยู่ในภาวะ El Nino อีก 2-3 เดือน ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะ Neutral เราได้ทำการทบทวนสมมุติฐานยอดขาย, อัตรากำไรขั้นต้น, และค่าใช้จ่าย SG&A ทำให้เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2566-2567 ลง 7%

เราขยับไปใช้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ 17.20 บาท อิงจาก PER ที่ 29.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีตระหว่าง GLOBAL กับคู่แข่งในประเทศ -0.5 S.D.) เทียบเท่า PEG จาก EPS ปี 2567 ที่ 1.9x ทั้งนี้ เนื่องจากราคาปิดล่าสุดเหลือ upside จำกัด และขาดปัจจัยกระตุ้นด้านบวก เรายังคงคำแนะนำ "ถือ" GLOBAL

ปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจชะลอตัวลง, ขยายสาขาได้น้อยกว่าที่วางแผนเอาไว้, ราคาพืชผลอ่อนแอ, ภัยธรรมชาติ, สินค้าค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก

ที่มา : บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: อังคาร 16 มกราคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16746

หน้า: 3(ล่างขวา)

Col.Inch: 59.68 Ad Value: 92,504

PRValue (x3): 277,512

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ Kick off มอบใบอนุญาตเพื่อการเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ



กระทรวงเกษตรฯ Kick off มอบใบอนุญาตเพื่อการเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ

นายฯ ปลื้ม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกร หวังเข้าถึงแหล่งทุน สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ประชาชนอยู่ดี กินดี

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick off พิธีมอบใบอนุญาตเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” โดยมี นายโชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี อุทัยธานี และจังหวัดเพชรบุรี แขกผู้มีเกียรติและเกษตรกร เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังมี Kick off พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick off มอบใบอนุญาตเพื่อการเกษตร ณ จังหวัดชุมพร



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกร จำนวน 1.6 ล้านคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก. จึงได้จัดพิธี kick off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 25,000 ฉบับ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์ สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตร

ซึ่ง ส.ป.ก.จะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศ โดยเร็ว และพร้อมที่จะเป็นกองทัพที่จะอุดหนุนทุกท่านให้อยู่ดี อยู่ดี มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดรวมทั้งสิ้น 227,152 แปลง ซึ่งหลังจากนี้ได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้ง ส.ป.ก. และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดินไป ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรต่อไป

สำหรับการยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส.ป.ก. ทุกจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 67) มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลง ออกโฉนดไปแล้ว 33,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย

ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ส่งสารถึงพี่น้องเกษตรกร จากนโยบายรัฐบาลนำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยกล่าวว่า “ในนามของรัฐบาล ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนด เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว ผมขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โฉนดเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้ จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีมีความสุขต่อไปครับ” นายฯ กล่าว

พื้นที่ประชาสัมพันธ์



คิกออฟ - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี "Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567" ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คิกออฟ 2.5หมื่นฉบับ โฉนดเพื่อการเกษตร หวังปชช.ถึงแหล่งทุน

คิกออฟ 2.5หมื่นฉบับ โฉนดเพื่อการเกษตร หวังปชช.ถึงแหล่งทุน

ผู้จัดการรายวัน 360° - "ก.เกษตรฯ" คิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมกันทั่วประเทศ 2.5 หมื่นฉบับ นายกษ ปลัดมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกร หวังเข้าถึงแหล่งทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ประชาชนอยู่ดี กินดี

อ่านต่อหน้า | 3

วานนี้ (15 ม.ค.) ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี "Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567" โดยมี นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์, นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี, ชัยนาท, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ลพบุรี, สระบุรี, นครนายก, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี

และ เพชรบุรี และเกษตรกร เข้าร่วม ขณะเดียวกัน ก็ได้มีพิธี Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยที่ จ.ชุมพร มี นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวตอนหนึ่งว่า จากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 ก.ย.66 ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกรจำนวน 1.6 ล้านคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก.

จึงได้จัดพิธี kick off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 2.5 หมื่นฉบับในครั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้

"เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในการประกอบกิจการภาคการเกษตร ซึ่ง ส.ป.ก. จะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็วและพร้อมที่จะเป็นกองทัพที่จะอุดหนุนทุกท่านให้อยู่ได้อย่างดี มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป" ร.อ.ธรรมนัส ระบุ

รมว.เกษตรฯ เปิดเผยด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.66 ที่เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส.ป.ก. ทุกจังหวัด, ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. โดยข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค.67 มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลง ออกโฉนดไปแล้ว 33,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย ซึ่งหลังจากนี้ ได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ และ ส.ป.ก. ในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้ง ส.ป.ก. และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดินไป ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้ส่งสารถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยว่า ในนามของรัฐบาล ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนด เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

"รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้ จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุขต่อไปครับ" นายฯ ระบุ.

คิกออฟ-แจกโฉนดสปก.

25,000ฉบับ ให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรฯคิกออฟมอบ โฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมกัน ทั่วประเทศ ★ มีต่อหน้า 18

คิกออฟ ☆ ต่อจากหน้า 1

25,000 ฉบับ เผยยอด 2 เดือน มีการยื่นความประสงค์ ออกโฉนดจำนวน 227,152 แปลง ออกโฉนดแล้ว 83,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย ด้านนายกปลื้มมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกรหวังเข้าถึงแหล่งทุน สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน "Kick off

พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567" โดยมีนายไชยา พรหมา รว.เกษตรและสหกรณ์ นายวิณะ โรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี อุทัยธานี และเพชรบุรี แขกผู้มีเกียรติและเกษตรกรเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมีการคิกออฟพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายอนุชานาคาศัย รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ณ จังหวัดชุมพร

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2566 ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดกระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอาศัยอำนาจตามมาตรา 30 เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล มีพื้นที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกรจำนวน 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นขวัญ

และกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก. จึงได้จัดพิธีคิกออฟการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตร ส.ป.ก. จะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็วและพร้อมที่จะเป็นกองทัพอันจะอุดหนุนทุกท่านให้อยู่ได้อย่างดี มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป

การขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์และออฟไลน์ ถึงปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดรวมทั้งสิ้น 227,152 แปลง หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ ส.ป.ก. ในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร

สำหรับการยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส.ป.ก. ทุกจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2567 มีผู้ยื่นความประสงค์ขอออกโฉนด 227,152 แปลง ออกโฉนดไปแล้ว 83,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย

โอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง ได้ส่งสารถึงเกษตรกรว่า "ในนามของรัฐบาล ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบาย



คิกออฟ ☆ ต่อจากหน้า 18

ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนดเพื่อสามารถ

◀ **มอบโฉนด** ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเปิดพิธีคิกออฟมอบโฉนด เพื่อการเกษตรให้เกษตรกรที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา.

นำไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำมาพัฒนาที่ดิน และอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว ผมขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่น้อมนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โฉนดเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้ จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆนำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขต่อไปครับ”

รบ.ลุยแจกโฉนดสปก.

2.5หมื่นฉบับทั่วประเทศ เพิ่มรายได้เกษตรกร ตั้งเป้าปีนี้5แสนแปลง

รัฐบาลคิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกร โดย “ธรรมนัส” เป็นประธานแจกพร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ แจงยิบ 5 สิทธิประโยชน์ สร้างโอกาสให้ประชาชน

▶▶▶ ต่อ : แจกโฉนด - หน้า 10

แจกโฉนด

อยู่ดี กินดี มีรายได้เพิ่มเป็น 3 เท่า ภายใน 4 ปี โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุน มีรายได้เพิ่ม ตั้งเป้าปี'67 แจกให้ได้ 5 แสนแปลง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.ม.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” มี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ปราชินบุรี อุทัยธานี และเพชรบุรี และเกษตรกรเข้าร่วม

นายกฯคิกออฟมอบโฉนดของขวัญปีใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการ

เปิดงาน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวข้อความผ่านวีทีอาร์ว่า รัฐบาลขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาล เร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนด เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

“ผมขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่นำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โฉนดเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญจากรัฐบาล ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังว่าเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังมุ่งมั่นแก้ปัญหาเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี”นายกฯกล่าว

ไวส.ป.ก.เป็นโฉนดต้นรายได้เพิ่ม3เท่า

จากนั้นร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า จากนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด กระทรวงเกษตรฯ โดยส.ป.ก.จึงขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว มีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอาศัยอำนาจตาม มาตรา 30 เห็นชอบพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล มีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกร 1.6 ล้านคน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรหวังเข้าถึงแหล่งทุน สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีรายได้เพิ่มเป็น 3 เท่าใน 4 ปี

แจกฟรีทั่วประเทศ.2.5หมื่นฉบับ

“การแปลงส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก.มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกร พร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ เป็นของขวัญปีใหม่ ตามที่รัฐบาลสัญญาไว้ ให้เกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์ นำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการ

ประกอบกิจการภาคการเกษตร ซึ่ง ส.ป.ก.จะมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้ทั่วประเทศโดยเร็ว อุดหนุนให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป” ร.อ.ธรรมนัสกล่าวและว่า การขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้งจากระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดรวม 227,152 แปลง จากนั้นมอบให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรต่อไป

สำหรับการยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส.ป.ก. ทุกจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. ข้อมูลถึงวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลง ออกโฉนดไปแล้ว 33,863 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย

แจกยิบ 5 สิทธิประโยชน์

รมว.เกษตรฯกล่าวอีกว่า สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 1.เปลี่ยนมือได้ (โอนสิทธิ) สามารถโอนกิน ส.ป.ก. ได้ โดยโอนกินให้ ส.ป.ก.ทั้งแปลงหรือบางส่วนได้ โดยได้รับค่าชดเชย หากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรกรมสามารถสละสิทธิให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนดได้ 2.เพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ ใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันได้ โดยขยายวงเงิน

สินเชื่อให้เกษตรกรที่ขออยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือใช้ไม่มีค่าที่ปลูกบนที่ดิน ค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน 100% และสามารถขอสินเชื่อขยายจากกองทุน ส.ป.ก. เต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์

นอกจากนั้น ยังเพิ่มแหล่งสินเชื่อใหม่ โดยการเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมชนสหกรณ์ สถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินอื่น 3.ใช้ค้ำประกันตัวบุคคล โดยเป็นหลักประกันประเภทหนึ่งที่กำลังค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล โดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4.สร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มทรัพย์สินโดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 10 ต้นต่อไร่ ซึ่งใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อ หรือโฉนดต้นไม้ และขาย Carbon Credit โดยความร่วมมือกับ กรมป่าไม้, ธ.ก.ส. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 5.ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ซึ่งทำ MOU 16 หน่วยงาน ด้านพัฒนาอาชีพ และรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบัติ

ที่ส.ป.ก.22ล.ไร่พร้อมออกโฉนดทั้งหมด

“ที่ดินส.ป.ก. มีมากกว่า 22 ล้านไร่ พร้อมปรับเป็นโฉนดทั้งหมด แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการถือครองที่ดินอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งทยอยขึ้นทะเบียน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบ ทำต่อเนื่อง เชื่อว่าในช่วง 10 ปีนี้ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะกลายเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งหมด โดย

การขึ้นทะเบียน กำหนดการถือครองไม่เกิน 50 ไร่ และกำหนดเพื่อกิจกรรมเพื่อการเกษตรเท่านั้นจะเป็นควบคุมไม่ให้เกิดการถือครองโดยนอมินี” รมว.เกษตรฯกล่าว และชี้แจงต่อว่า จากนั้น เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ต้องออกสำรวจผู้ถือครองที่ดิน ที่ตกหล่นเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่มากกว่า รวมทั้งกระทรวงเกษตรฯ ยังมีแผนออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้กิจกรรมการเกษตรอื่นด้วย เช่น กระชังเลี้ยงปลา โฉนดขนาบที่ปลูกในที่ดินของตนเองที่รัฐอนุญาตให้ก็มีมูลค่า เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ ต้องจำแนกเกษตรกรให้เสร็จ แยกเป็นกลุ่มเข้มแข็งคือ เพื่อสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออก กลุ่มปานกลาง เพื่อหนุนการแปรรูป และกลุ่มอ่อนแอ เป็นกลุ่มที่รัฐบาลต้อง subsidize เพิ่มรายได้ 3 เท่า ใน 4 ปี

ตั้งเป้าปี'67แปลงเป็นโฉนดได้แสนฉบับ

ขณะที่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีการค้ำประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ปัจจุบันกำหนดไว้ 50% ของมูลค่าที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างหารือให้ค้ำประกัน 80-100% เทียบเท่ากับโฉนดทั่วไป คาดว่าไม่มีปัญหา เพราะโฉนดนั้นนอกจากเกษตรกรจะถือครองแล้ว ส.ป.ก. ยังเป็นหน่วยงานที่รับรองอีกลำดับทำให้ ธ.ก.ส. มั่นใจได้ นอกจากนี้ จะหารือกับสถาบันการเงินทั่วไป สหกรณ์ เพื่อยอมรับโฉนดดังกล่าวกรณีค้ำประกันเงินกู้ได้ด้วย เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงิน เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป ทั้งนี้ การแปลงโฉนดเพื่อการเกษตรในปี 2567 คาดว่า

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 16 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15599

Col.Inch: 142.26 Ad Value: 227,616

หัวข้อข่าว: รบ.ลุยแจกโฉนดสปก.

หน้า: 1(ขวา), 10

PRValue (x3): 682,848

ศิลปิน: สีสี่



จะทำให้ได้ 5 แสนฉบับ ซึ่งมอบอำนาจให้ ส.ป.ก.จังหวัด รับดำเนินการแล้ว

'อนุชา' แจกโฉนดที่ชุมชน-149แปลง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วันเดียวกัน ยังคงออฟพร้อมกันทุก จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายอนุชานาคาศัย รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรที่จ.ชุมพร มีเกษตรกรได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้ 129 ราย 149 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,340 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา

รมช.มท.แจกที่อุบลฯ120แปลง
ขณะที่ นายเกรียง กัลป์ตินันท์

▲ มอบโฉนด : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก. และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด เข้าร่วม ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา

รมช.มหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรชาวอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 120 ราย 120 แปลง รวม 900 ไร่ เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า รมว.เกษตรฯ ดำเนินการแจกโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นที่แรก ตั้งเป้าแจกส.ป.ก.ให้เสร็จภายใน 5 ปี สำหรับ

จ.อุบลราชธานี ตนจะทำให้เสร็จภายใน 1 ปี และต้องขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณให้ส.ป.ก.จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินงาน โดยจะมีคณะที่ปรึกษาของตน เข้ามาช่วยและติดตามงาน

'อนุชา' ดันต้นแบบAgri-Mapที่สุโขทัย

นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ที่แปลงของนายยุทธนา ทัยบุตร หมู่ 4 บ้านเขาดินไพรวัลย์ ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ว่าได้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญคือ Zoning by Agri-Map เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย หรือไม่เหมาะสมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าชนิดเดิม โดย จ.สุโขทัย มีการใช้ประโยชน์และความเหมาะสม

ของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic) แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 548,720 ไร่ และพื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 301,002 ไร่ ในส่วน อ.ศรีสำโรง มีสภาพพื้นที่แห้งแล้งดินขาดความสมบูรณ์ เดิมเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ใช้ต้นทุนสูง แต่ผลผลิตน้อย น้ำไม่เพียงพอกับภาคเกษตรและอุปโภค-บริโภค ที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจมาก เนื่องจากได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่สามารถกักเก็บน้ำมีแหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้งหรือทำเกษตรผสมผสาน ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้จะสนับสนุน

ให้ ต.นาขุนไกร เป็นโมเดลต้นแบบของจ.สุโขทัย

“เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ซึ่งการเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงโคกชนิดศาสตร์เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างรายได้ ใช้เวลาเพียง 3 ปี ก็สามารถคืนทุนได้ ผมจึงอยากเห็นพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นกำลังซื้อส่วนใหญ่ของประเทศ สร้างเงิน สร้างรายได้จากเงินบาทแรกของแผ่นดิน เพื่อหลุดพ้นจากความยากจน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องหาแนวทางทำอย่างไรให้เกษตรกรไทยปรับเปลี่ยน ให้ลูกหลานเกษตรกรไทยมีรายได้อย่างยั่งยืน” นายอนุชา กล่าว

ไชยา' รุดตรวจงาน สหกรณ์การเกษตร ชะลอการขายข้าว เปลือกสัตว์ปลอดโรค

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่สหกรณ์การเกษตรด้านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา โดยรับฟังบรรยายผลการดำเนินงานของสหกรณ์ดังกล่าว และสหกรณ์โคนมด้านขุนทด จำกัด เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งจากนโยบายชะลอการขายข้าวเปลือก เพื่อชะลอเวลาให้กลไกตลาดได้ทำงาน ได้อาศัยสหกรณ์การเกษตรเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร จึงเสนอแนวทางพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านสัตว์

เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยง เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร เป็นต้น

นายไชยา กล่าวว่า ในอนาคตวางแผนว่า กรมปศุสัตว์ จะมีการดำเนินการพัฒนาศูนย์วิจัยให้มีมาตรฐานตามหลักสากล และเพียงพอต่อความต้องการเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดในสัตว์ สร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้า และเพิ่มโอกาสในการเปิดตลาดต่างประเทศ

“ได้รับฟังบรรยายผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ 2 สหกรณ์ ซึ่งได้นำนโยบายชะลอการขายข้าวเปลือก มาเสนอต่อประธานสหกรณ์ เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านปศุสัตว์ ได้มอบหมายกรมปศุสัตว์ ในการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค บริเวณพื้นที่ตะเข็บชายแดน จ.ตาก เชียงราย นครพนม มุกดาหาร สุรินทร์ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ และ นราธิวาส เพื่อส่งเสริมและเปิดตลาดให้กับผู้ที่ทำการค้าปศุสัตว์ สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้” นายไชยา กล่าว

เกษตรกรเฮลั่น สปก.เป็นโฉนด เข้าถึงแหล่งทุน

พระนครศรีอยุธยา ● ชาวบ้านเฮลั่น! รว. เกษตรฯ ดิกออฟเปลี่ยน สป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกร ตั้งเป้าเข้าถึงแหล่งทุน ประชาชนอยู่ดี กินดี ขณะ มท.2 ลุยเพิ่มอุปจรรเบียบใหม่ที่ ดินถูกบุกรุก นำมาแปลงสินทรัพย์เป็นทุนให้ ปชช.ได้รับสิทธิ ด้านนายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานช่วยกันผลักดันนโยบายจนเป็นรูปธรรม

เมื่อวันจันทร์ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick Off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” โดยมีนายไชยาพรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี, ชัยนาท, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สบบุรี, สระบุรี, นครนายก, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี และจังหวัดเพชรบุรี แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกรเข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีการ Kick Off พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดย ร.อ.ธรรมนัสระบุว่า จากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก.จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อำนาจจากตามมาตรา 30

อ่านต่อหน้า 2

เกษตรกรเฮลั่น

เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสาร

สิทธิการใช้ประโยชน์ สป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกร จำนวน 1.6 ล้านคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก.จึงได้จัดพิธี Kick Off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 25,000 ฉบับ

“เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์ สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตร ซึ่ง ส.ป.ก.จะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็ว และพร้อมที่จะเป็นกองทัพที่จะอุดหนุนทุกท่านให้อยู่ดี อยู่ดี มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป” ร.อ.ธรรมนัสระบุ

ร.อ.ธรรมนัสระบุด้วยว่า สำหรับการขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์และออฟไลน์ ปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดรวมทั้งสิ้น 227,152 แปลง ซึ่งหลังจากนี้ได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้ง ส.ป.ก.และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดินไป ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม การยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส.ป.ก.ทุกจังหวัด, ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 67) มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลง ออกโฉนดไปแล้ว 33,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย

ที่ จ.อุบลราชธานี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รรมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

120 ราย จำนวน 120 แปลง จำนวนกว่า 900 ไร่ ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยนายเกรียงกล่าวตอนหนึ่งว่า การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง โดยการยกระดับเอกสารสิทธิ สป.ก.4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และพี่น้องเกษตรกรจะต้องมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้ คือ 1.การจัดที่ดินยังคงเป็นไปเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ 2.สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมายกำหนด 3.ต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนที่ ส.ป.ก.กำหนด 4.สามารถใช้ค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่ง โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ (SFBs) และ 5.ต้องถือครอง สป.ก.4-01 และทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

“ร.อ.ธรรมนัสได้ดำเนินการแจกโฉนดที่ดิน สป.ก.4-01 เป็นที่แรก โดยตั้งเป้าจะแจก สป.ก.ให้เสร็จภายใน 5 ปี สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีผมจะทำให้เสร็จภายใน 1 ปี นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตรวจสอบที่ดินที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ทั้งที่ราชพัสดุ ที่ดินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงที่ดินของกระทรวงมหาดไทยที่ถูกบุกรุกจะจัดระเบียบใหม่ และให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิและแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ขอย้ำว่ารัฐบาลจะทำให้พี่น้องอยู่ดีกินดี และการมีโฉนดเพื่อการเกษตรนี้จะช่วยแก้ปัญหาความยากจน และปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรอีกด้วย” รรมช.มหาดไทยระบุ

ที่ จ.ชุมพร นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ภายใต้งาน “Kick Off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567” สำหรับจังหวัดชุมพร มีเกษตรกรที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในวันนี้จำนวน 129 ราย 149 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,340 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา

ที่ จ.ยะลา ที่ห้องประชุมศรีญาณอลัน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผวจ.ยะลา เป็น

ประธานมอบโฉนดเพื่อการเกษตรของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา แก่เกษตรกรจำนวน 110 ราย จำนวนทั้งหมด 181 แปลง 1,058 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา

ด้านนายอาแว สะมะแอ เกษตรกรในพื้นที่ ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เปิดเผยว่า วันนี้ดีใจมากที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรนำร่อง ขอขอบคุณรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ที่พลิกฝันให้เป็นจริง ตนจะนำประโยชน์ตรงนี้ ไปต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ต่อไป

วันเดียวกัน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง กล่าวขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ตนให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขต่อไป.

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: อังคาร 16 มกราคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27123

Col.Inch: 12.54 Ad Value: 22,572

คอลัมน์: เกษตรวันนี้

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 67,716

คลิป: สีสี่



เกษตรวันนี้.....● กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม
โรงเรียนเกษตรทางไกล ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สระบุรี
ชัยนาท และอ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่สำคัญ
ประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความสนใจในการปลูกพืชใช้น้ำ
น้อยมาพัฒนาเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน.....●
โดยจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิต การบริหารจัดการรายได้ของเกษตรกร 5 ชนิด ได้แก่ แตงโม
ดาวเรืองตัดดอก ฟักทอง ถั่วเขียวฝักมัน และกระเจียบเขียว.....● เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2567 ผ่านเว็บไซต์ www.am1386.com ในเมนูโรงเรียนเกษตรทางไกล หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2579-3927 โดยจะประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิเรียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง Facebook AM1386 สถาบันวิทยุเพื่อ
การเกษตร และเว็บไซต์ www.am1386.com.....●

นายกฯหล้าปลื้ม

รองปลัดฯ ถกก่อนกรมการฯ ยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดินเขตปฏิรูป

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความยินยอมหรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายสุรัชย์ สุทธนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะรองประธานฯ เข้าร่วม มีประเด็นสำคัญ อาทิ 1.ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอตัดดินและนำดินออกจากเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มเติม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว ปลูก.ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ได้มีมติอนุญาตให้บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามบิน ในเขตปฏิรูปที่ดินป่าดงธรรมชาติ หมู่ 3 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ที่ดินระวาง ส.ป.ก.ที่ 543310656, 0856 แปลงเลขที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 57-3-81 ไร่ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้ปรับลดความสูงของเนินดิน บริเวณทางวิ่ง 05 ทางด้านทิศใต้ของสนามบิน ซึ่งเป็นการตัดดินในพื้นที่ส่วนที่สูงชันออก มีปริมาตรดินประมาณ 1,322,516.50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง ซึ่งอาจทำให้อากาศยานไม่สามารถทำการบิน ขึ้น-ลง ได้อย่างปลอดภัย และให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จ.ตราด ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบ

ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบให้บริษัทฯ จ่ายราคาค่าชดเชยการนำดินที่ตัดออกจากการปรับลดความสูงของเนินดินออกจากที่ดินในเขตปฏิรูป

ที่ดิน ตามที่คณะทำงานตรวจสอบและคำนวณ ปริมาตรดินตัด และคำนวณราคาค่าชดเชยการนำดินที่ตัดออกจากการปรับลดความสูงของเนินดิน ที่ดินแปลงที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสนามบิน ในเขตปฏิรูปที่ดินได้มีมติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 จำนวน 41.26 บาทต่อลูกบาศก์เมตร อีกทั้ง ได้เห็นชอบแผนการจัดทำกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ 3,245,000 บาท แผนการฟื้นฟูที่ดินเพื่อการทำเกษตรกรรมในระหว่างการใช้ที่ดินและก่อนส่งคืนที่ดิน โดยใช้งบประมาณ 3,535,250 บาท ตามที่บริษัทฯ เสนอ

2.ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เรื่อง บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ขอรับความยินยอมหรือขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อดำเนินกิจการพลังงาน ประเภทกิจการปิโตรเลียม ที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กำแพงเพชร 49 ค่าขอ เนื้อที่ประมาณ 534 ไร่ และ จ.สุโขทัย 2 ค่าขอ เนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ รวม 51 ค่าขอ เนื้อที่รวมประมาณ 569 ไร่ โดยให้นำเสนอ ปลูก.นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน และในส่วนการเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไป ซึ่งการเก็บค่าหลักประกันเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ส.ป.ก.กำหนด



หลักรัฐ...พีชผู้แปลงเงินล้าน

จากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ที่คาดว่าจะทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงครึ่งปีแรกของปี 2567 อาจทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เกษตรกรขาดรายได้ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทานจะได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุด

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ สามารถปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่มีศักยภาพได้ผลตอบแทนสูง เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง เป็นต้น สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร



วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาด ราคา และแหล่งรับซื้อผลผลิตที่สามารถนำมากำหนดแผนการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยได้จริง

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรทางไกลขึ้น มีพื้นที่ดำเนินการหลักใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สระบุรี ชัยนาท และอ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่สำคัญ ประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความสนใจในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย มาพัฒนาเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการรายได้ของเกษตรกร การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมาจัดการแปลงและเสริมสร้างทักษะด้านการปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 5 ชนิด ได้แก่ แตงโม ดาวเรืองตัดดอก ฟักทอง ถั่วเขียวผิวมัน และกระเจี๊ยบเขียว โดยเกษตรกรสามารถเรียนรู้ผ่านการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร คลื่นความถี่ A.M.1386 KHz. เว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com สื่อเอกสารคำแนะนำ และการจัดกิจกรรมในพื้นที่

ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านเว็บไซต์ www.am1386.com ในเมนู โรงเรียนเกษตรกรทางไกล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2579-3927

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง Facebook AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร และเว็บไซต์ www.am1386.com

ส-เล-๓